

CTY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU  
Số CV: 04012019/CV-HLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ  
Báo Cáo Tài Chính năm 2018



TP. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2019

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu (“Công ty”) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Quý Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Báo Cáo Tài Chính năm 2018 của Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2018, đơn vị kiểm toán độc lập là Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học TP.HCM đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

- Theo Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan việc tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty, và Công ty có thể không thực hiện được giá trị tài sản và thanh toán các khoản nợ phải trả trong điều kiện hoạt động bình thường.

Vấn đề này công ty xin giải trình cụ thể như sau :

Hoạt động của ngành thép khó khăn trong thời gian dài, do đó hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu dùng để mua NVL và bán hàng) là nguồn vốn vay ngắn hạn của các ngân hàng.

Từ năm 2013, Công ty bị tác động kép: vừa chịu thiệt hại do nguyên vật liệu đầu vào giá cao phải thanh lý cắt lỗ, sản xuất dưới định mức hòa vốn, vừa phải chịu chi phí lãi vay từ các lô hàng cầm cố đảm bảo cho các khoản vay nhưng không thể đưa vào sử dụng, nên qui mô sản xuất kinh doanh bị thu hẹp. Sự thiếu nguồn vốn lưu động Công ty gặp nhiều khó khăn về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh giảm, không có lợi nhuận cùng với chi chí tài chính lãi suất quá hạn cao nên dẫn đến liên tục lỗ trong suốt thời gian qua, và đến thời điểm 30 tháng 9 năm 2018, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty bị âm 1.395.169.434.627 VND, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 1.597.128.762.668 VND, lỗ lũy kế là 1.884.273.327.241 VND, trong đó chi phí dự phòng là 527.520.566.355 VND và chi phí lãi vay phải trả là 538.140.866.746 VND.

Tính đến thời điểm 30 tháng 9 năm 2018, tổng dư nợ vay phải trả đã quá hạn thanh toán tại các ngân hàng là 690.023.469.219 VND, các khoản vay này được thế chấp đảm bảo bằng các quyền sử dụng đất thuộc Dự án khu phức hợp cao ốc Hữu Liên của Công ty



(QĐ 5040 của UBND Quận Bình Tân phê duyệt qui hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500), các quyền sở hữu công trình trên đất, tài sản cố định và các tài sản khác.

Tại thời điểm phát hành Báo Cáo Tài Chính năm 2018 và đến hôm nay, công ty đang phối hợp với CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM (“Công ty VAMC”) và ba ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Quốc Dân-CN Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Hội Sở, Ngân hàng First Commercial Bank-TP. Hồ Chí Minh, để đàm phán với các nhà đầu tư quan tâm cùng với phương án tối ưu nhất thanh lý các tài sản là bất động sản thuộc dự án để trả nợ vay các ngân hàng liên quan. Và đối với các khoản nợ nhà cung cấp và nợ vay ngân hàng mà tài sản thế chấp không liên quan đến dự án, Công ty đang thực hiện các kế hoạch đối với từng khoản nợ.

Với mong muốn nhanh chóng xử lý các vấn đề tài chính khó khăn để phục hồi hoạt động, kế hoạch của Ban Tổng Giám đốc Công ty liên quan đến vấn đề trên được trình bày tại Thuyết minh số VIII.5 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính, nhưng vì các công việc Công ty đang thực hiện theo kế hoạch để tiến hành tái cơ cấu nợ vay, và xin hỗ trợ cấp hạn mức tín dụng bổ sung vốn phục hồi sản xuất kinh doanh phải theo các qui định nhà nước gồm nhiều thủ tục và trình tự, mặt khác với nhiều nguyên nhân khách quan, ở vị trí thụ động, Công ty không chủ động được tiến độ thời gian thực hiện cũng như việc trình bày cụ thể, rõ ràng và đầy đủ nội dung của kế hoạch về các giải pháp khả thi để đáp ứng nguồn tài chính cho công ty tiếp tục hoạt động.

Như nội dung trình bày cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập, Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn đối với việc thanh toán các khoản nợ và nhận cấp tín dụng phục hồi sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh doanh bình thường. Khả năng tiếp tục hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các khách hàng, nhà cung cấp và quan trọng hơn hết là sự hỗ trợ của các ngân hàng và Công ty VAMC.

- Theo cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ, liên quan việc không nhận được thư xác nhận số dư nghĩa vụ nợ đối với nhà cung cấp với giá trị sổ sách là 58.077.487.866 VND, và các thủ tục thay thế khác cũng không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến khoản phải trả trên.

Vấn đề này công ty giải trình cụ thể như sau :

Theo đúng qui định tại ngày kết thúc năm tài chính 30/9/2018, công ty đã lập và gửi thư xác nhận số dư nghĩa vụ nợ đối với tất cả các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài. Công ty đã gửi thư xác nhận số dư nghĩa vụ nợ đối với hai nhà cung cấp với giá trị sổ sách là 58.077.487.866 VND là Ningbo Ningshing International Inc với giá trị sổ sách là 21.994.426.843 VND và Zhejiang materials Industry Internation Co.,ltd Inc với giá trị sổ sách là 36.083.061.033 VND, hai nhà cung cấp trên là đều là nhà cung cấp nước ngoài, vì lý do khách quan, đến thời điểm kiểm toán công ty chưa nhận được thư xác nhận phản hồi của hai nhà cung cấp nước ngoài này.

Với tinh thần trách nhiệm, công ty sau khi kết thúc kiểm toán vẫn đang liên hệ để hoàn thành việc xác nhận số dư nghĩa vụ nợ đối với hai nhà cung cấp nói trên, công ty giải trình và cam kết nghĩa vụ nợ đối với hai nhà cung cấp với giá trị sổ sách là 58.077.487.866 VND là đúng.



Trên đây là giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo Cáo Tài Chính năm 2018 của Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2018.

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU**



**TRẦN TUẤN NGHIỆP**

